

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

V/v đề xuất các mỏ đất không đảm bảo về trữ lượng khai thác hoặc trùng với đất an ninh, quốc phòng, khu di tích lịch sử - văn hóa,... để đưa ra ngoài Quy hoạch các mỏ đất làm vật liệu đắp đê.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa.

UBND huyện Triệu Sơn nhận được Công văn số 5097/SNN&PTNT-TL ngày 05/11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề xuất các mỏ đất không đảm bảo về trữ lượng khai thác hoặc trùng với đất an ninh, quốc phòng, khu di tích lịch sử - văn hóa,... để đưa ra ngoài Quy hoạch các mỏ đất làm vật liệu đắp đê; UBND huyện Triệu Sơn báo cáo cụ thể như sau:

Căn cứ theo Quyết định số 4823/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Quy hoạch các mỏ đất đắp đê tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, UBND huyện Triệu Sơn được phê duyệt 01 mỏ đất đắp đê (Mỏ đất thôn Nam Thanh, xã Hợp Lý) với diện tích 5,441 ha, tài nguyên cấp 333 là 565.895 m<sup>3</sup>.

Năm 2017, UBND huyện Triệu Sơn thực hiện dự án "Tu bổ nâng cấp đê hữu sông Hoàng, đoạn từ xã Dân lý đến xã Đồng Thắng", dự án đã sử dụng đất đắp tại khu vực quy hoạch nêu trên, diện tích đã cấp phép khai thác là 1,2ha (được UBND tỉnh cấp phép tại văn bản số 122/GP-UBND ngày 19/4/2018), đến nay dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Diện tích còn lại chưa cấp phép khai thác và vẫn đảm bảo về trữ lượng đất để phục vụ làm vật liệu đắp đê.

Vì vậy UBND huyện Triệu Sơn không đề xuất đưa mỏ đất thôn Nam Thanh, xã Hợp Lý ra ngoài Quy hoạch các mỏ đất làm vật liệu đắp đê do vẫn đảm bảo về trữ lượng khai thác. Tuy nhiên, về quy mô diện tích quy hoạch đề nghị giảm diện tích xuống còn 4,241 ha.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề xuất các mỏ đất không đảm bảo về trữ lượng khai thác hoặc trùng với đất an ninh, quốc phòng, khu di tích lịch sử - văn hóa,... để đưa ra ngoài Quy hoạch các mỏ đất làm vật liệu đắp đê./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Phú Quốc**